



ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว๑๓๗
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่และนำเสนอ นวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน และได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งโรงเรียนที่มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุภาพะที่ดีของนักเรียน เข้าร่วมโครงการ โดยให้ส่งเอกสารผลงาน และวิดิทัศน์นวัตกรรมเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียนให้พิจารณา ทั้งนี้ มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน จำนวน ๒๐๔ โรงเรียน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน และกำหนดการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมวิลลาพาราดี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกนวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการเพื่อสุภาพะที่ดีของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งประกาศให้โรงเรียนในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

โทร.๐ ๒๒๘๐ ๒๗๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๒๖